

บอร์ด ก.ค.ศ.จี สพฐ.ปรับตัวชีวิตย้ายครู

■ นำเสนอเมื่อ 14 ธ.ค. 2560

**คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จี สพฐ.ปรับตัวชีวิตย้ายครู
แจงบางข้อสร้างความไม่เป็นธรรมกับครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล**

วันนี้ (14 ธ.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมอบหมายให้ สพฐ.กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี และเป็นผู้อภิปรายกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนดนั้น จากการประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาตัวชี้วัดที่ สพฐ.เสนอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอกที่มีความจำเป็นต่อสถานศึกษา ได้แก่ 1.จบการศึกษาระดับใด 2.มีผลการปฏิบัติงาน/รางวัลที่เกิดกับตัวเองหรือนักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับชาติจนถึงระดับกลุ่มโรงเรียนหรือไม่ 3.การเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ คณะทำงานวิทยากรของหน่วยงานของรัฐ หรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือไม่ 4.ประสบการณ์ในการสอน สอนในระดับชั้นใด ตรงวิชาเอกหรือไม่

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัด ที่พิจารณาจากการได้รางวัลรวมทั้งการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในหน่วยงานต่างๆ อาจจะเป็นการดึงครูออกจากนอกห้องเรียน อีกทั้งยังมีตัวแปรเบื้องหลังอย่างการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ และมีคำสั่ง ประกาศหรือหนังสือเชิญก็สามารถนำมาไขข้อคะแนนได้ อาจจะไม่เป็นธรรมกับบางโรงเรียนที่ไม่สามารถทำตรงนี้ได้ นอกจากนี้ในสวนของการที่จะได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ก็จะเป็นข้อจำกัด สำหรับครูที่อยู่ในโรงเรียนห่างไกล ที่มีไม่ทุนในการนำเด็กมาฝึก เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมกับครูทุกกลุ่ม ทั้งยังทำให้ครูออกนอกห้องเรียน ซึ่งทาง สพฐ.รับที่จะไปปรับรายละเอียดของตัวชี้วัดตามข้อสังเกตดังกล่าว และจะนำเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป เพื่อให้ทันกับการพิจารณาขยายครูปี 2561 ซึ่งกำหนดวาระนี้ การขยายปกติให้พิจารณาขยายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 15 ก.พ.-15 มี.ค. และรอบ 2 ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.-15 ต.ค.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 16.21 น.](#)